

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chuyển công tác tại Hàn Quốc, sáng ngày 20/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái

Bình và lãnh đạo một số đơn vị. Gyeongsangbuk nằm ở phía Đông của Hàn Quốc, được thành lập năm 1896 sau khi tỉnh Gyeongsang được chia thành Gyeongsangbuk và Gyeongsangnam. Với diện tích 19.029km² và do địa hình được bao bọc bởi các dãy núi nên tỉnh Gyeongsangbuk tự hào sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bờ biển dài 335km và biển Donghae yên ả. Gyeongsangbuk được thành lập như là trung tâm của ngành dệt may ở đất nước thép toàn cầu và là động lực tăng trưởng kinh tế, có số lượng trường đại học cao nhất Hàn Quốc sau

Seoul, khu vực này được ghi nhận là nơi đào tạo nhiều nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên. Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Thái Bình có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp với 8 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp đã hình thành trên địa bàn 8 huyện, thành phố có tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, tỉnh còn tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận như: tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường cao tốc đi thành phố Hải Phòng... Đặc

biệt là Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung có diện tích 30.583ha với 22 khu công nghiệp có diện tích 8.020ha đất công nghiệp, trong đó khu công nghiệp Liên Hà Thái được thành lập với diện tích 588,84ha và đã có cơ sở hạ tầng đồng bộ. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi công nghiệp để hình thành trên địa bàn 8 huyện, thành phố có tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, tỉnh còn tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng kết nối với các địa phương lân cận như: tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường cao tốc đi thành phố Hải Phòng... Đặc

hợp tác về lao động thời vụ trên lĩnh vực nông nghiệp với tổng số 44 lao động của tỉnh Thái Bình đã đi làm việc thời vụ tại tỉnh Gyeongsangbuk. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị đã có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn các địa phương của tỉnh Thái Bình và Gyeongsangbuk có thể ký kết hợp tác về lĩnh vực lao động; tỉnh Thái Bình được giao lưu, trao đổi và hợp tác ngày càng sâu rộng hơn với tỉnh Gyeongsangbuk trong thời gian tới với những lợi thế của cả hai tỉnh như văn hóa, giáo dục, trao đổi hàng hóa trực tiếp giữa các doanh nghiệp vào thị trường của hai tỉnh; đồng thời, hy vọng buổi làm việc sẽ mở ra cơ hội hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Thái Bình và Gyeongsangbuk trong thời gian tới.

MINH HƯƠNG

CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

đang tập trung phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng KCN đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong GPMB, triển khai các cơ chế, chính sách theo hướng có lợi nhất cho nhân dân trong vùng dự án trên tinh thần đúng theo quy định của pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN Liên Hà Thái, nhất là liên quan đến đất ở, đất doanh nghiệp, đất chuyển đổi, di chuyển mộ, hạ tầng lưới điện và các công trình trên đất. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư vào tỉnh, nhất là vào các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình, trong đó có KCN Liên Hà Thái. Để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp đạt hiệu quả cao thì công tác GPMB, triển khai xây dựng các dự án rất quan trọng. Nhất là phải có mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thủ cấp vào các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế. Đồng chí ghi nhận nỗ lực của huyện Thái Thụy trong công tác GPMB. Tuy nhiên, công tác GPMB có dấu hiệu chững lại do nhiều nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong GPMB KCN Liên Hà Thái đối với sự phát triển của tỉnh, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện GPMB, cả hệ thống chính trị của huyện Thái Thụy phải cùng với cuộc, quyết tâm thực hiện. Trong đó, phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Lãnh đạo huyện phải thường xuyên nghe và nắm bắt tiến độ GPMB để có những chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ cơ chế, chính sách đến đâu, GPMB và đồng thuận, ủng hộ dự án; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để thực hiện công tác GPMB sao cho bảo đảm đúng tiến độ các mốc lộ trình đề ra và trên tinh thần đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường bảo đảm an ninh, nâng bắt tình hình trong nhân dân, không để bị động, bất ngờ trước các vấn đề phát sinh; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi kích động, lôi kéo, gây rối cản trở, làm mất an ninh trật tự. Về nhiệm vụ GPMB đất lúa và đất chuyển đổi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy hoàn thiện phương án,



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ chủ doanh nghiệp có diện tích đất thu hồi phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái.

công khai, phê duyệt đối với diện tích đất GPMB, vận dụng mọi cơ chế theo hướng có lợi nhất cho người dân trong vùng dự án trên tinh thần đúng theo quy định của pháp luật và phần đất ở chưa GPMB, huyện Thái Thụy và Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát thực địa, bố trí khu tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Tiến hành kiểm đếm, xác định tài sản, nguồn gốc đất ở

để GPMB; phần đất GPMB đất ở trong tháng 12 năm qua. Đối với GPMB diện tích đất của doanh nghiệp, Sở Tài chính và huyện Thái Thụy khẩn trương triển khai thực hiện việc xác định bồi thường tài sản trên đất, chuyển nhượng đất doanh nghiệp; phần đất bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2022. Huyện Thái Thụy cần tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong di chuyển các phần mộ, quan tâm xây dựng nghĩa trang khang trang, sạch đẹp,

tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, đúng quy định, phần đất hoàn thành di chuyển mộ trong tháng 11/2022. Về di chuyển đường điện, ngành điện và nhà đầu tư hạ tầng nhanh chóng di chuyển theo đúng chỉ đạo và kế hoạch tỉnh đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý huyện Thái Thụy và các sở, ngành một số nội dung về GPMB liên quan đến đất tồn đọng và các công việc khác trong xây dựng KCN Liên Hà Thái.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về công tác phối hợp xây dựng thiết chế công đoàn tại Thái Bình. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Kim Cự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Theo báo cáo của Tổng

LĐLĐ Việt Nam, tháng 10/2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký với UBND tỉnh Thái Bình quy chế phối hợp về một số nội dung thực hiện để án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Theo đó, Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao làm chủ đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao và các công việc liên quan khác thuộc dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại vị trí do UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận. Đến tháng 12/2021, UBND huyện

Vũ Thư đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thiết chế công đoàn tại xã Song An (Vũ Thư) trên diện tích khoảng 3,2ha. Trong đó, quy mô đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt gồm: phần nhà ở với diện tích khoảng 2,26ha bao gồm 4 khối chung cư nhà ở công nhân cao 12 tầng, 10 khối nhà liên kết 5 tầng và phần công trình văn hóa thể thao bao gồm hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao, nhà đa năng công đoàn và các công trình phụ trợ khác. Sau khi nghe các đại biểu tham luận một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần

Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đơn vị thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành của tỉnh Thái Bình thực hiện các nội dung, công việc theo quy chế đã ký kết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình. Do vậy, việc xây dựng khu nhà ở cho công nhân và các hạng mục công trình khác là rất cần thiết và quan trọng. Đồng chí cần sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc giúp Thái

Bình có khu thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động. Đồng chí đề nghị việc triển khai dự án phải được thực hiện đúng theo trình tự và quy định của pháp luật. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí giao Sở Xây dựng để xuất chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội, trên cơ sở đó kêu gọi các nhà đầu tư, tiến hành thẩm định, thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm đúng quy định. Các sở, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai các nội dung công việc để dự án được triển khai đúng thời hạn và quy định của pháp luật.

MAI THỤ

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện theo từng giai đoạn... Do đó, các nhiệm vụ được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần vào kết quả phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các năm qua thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản 2 năm (năm 2021 và năm 2022) ước tăng 2,4%/năm cao hơn so với kế hoạch được giao trong Nghị quyết (2,1%). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,28%; đạt 46,4% so với kế hoạch được giao trong Nghị quyết (20%). Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác tổ chức lại sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp

hàng hóa, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân, nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp gắn kết với du lịch sinh thái, khai thác hệ thống các khu di tích, khu du lịch tâm linh, phát triển làng nghề, một số nhiệm vụ chưa có trong chương trình hành động nhưng thực sự cần thiết đã tham mưu với tỉnh như: Đề án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030; đề án xây dựng và phát triển

thương hiệu lúa gạo tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 và đến năm 2030. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời gian qua. Về một số tồn

tại, hạn chế đã được chỉ ra, Sở cần tập trung rà soát, đánh giá lại, chỉ rõ các nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ của ngành theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU và Chương trình hành động số 02/CTHD-UBND trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Tổ giám sát, đề nghị Sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả tự giám sát bảo đảm yêu cầu đề ra.

NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

Tính đến đầu tháng 8/2022, số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập là 23.729 người. Chế độ chính sách đối với giáo viên được quan tâm thường xuyên, đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán

bộ quản lý giáo dục được chú trọng, phù hợp với lộ trình đổi mới chương trình GDPT 2018. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn tình trạng thừa hoặc thiếu giáo viên một số bộ, một bộ phận giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Do đó, việc

phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, giới chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, chủ động, sáng tạo, đủ năng lực tạo ra những chuyển biến tích cực, tiến bộ về chất lượng giáo dục đạt trong trong giai đoạn hiện nay. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có bản thống nhất với dự thảo đề án phát triển nghệ thuật chèo trong

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cần cứ góp ý của đại biểu các sở, ngành, địa phương, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ hiệu quả của đề án và chỉnh sửa một số nội dung trong mục tiêu cụ thể của đề

án; giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo đề án báo cáo UBND tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không ban hành đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành giáo dục Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

90 SẢN PHẨM TIÊU BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng nay, ngày 21/9, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thái Bình với khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, đại sứ quán một số nước tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đồng thời được kết nối trực tuyến với 18 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước và 4 điểm cầu quốc tế. Hội nghị kết nối cung cầu sẽ giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ 90 sản phẩm của 52 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ sản xuất mà Ban Tổ chức hội nghị lựa chọn là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế - xã hội của Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau dịch Covid-19.

Đề hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, sáng ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức của các đơn vị chức năng. Sau khi dự tổng duyệt chương trình và kiểm tra khu vực trung bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương Sở Công Thương (đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện) và các sở, ngành, địa phương đã triển khai đúng tiến độ và kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại các nhiệm vụ, phân việc được giao, chủ động hoàn thiện tốt khâu chuẩn bị, có những phương án xử lý tình huống để chương trình diễn ra an toàn, thông suốt, đúng nội dung, lan tỏa ý nghĩa và đạt được mục tiêu kết nối hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm chủ lực, thế mạnh, tiêu biểu của tỉnh ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu ra thế giới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý công tác trung bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm cần được bố trí, sắp xếp khoa học, có thẩm mỹ cao, tạo sự thu hút đối với các đại biểu, tôn vinh sản phẩm, thương hiệu hàng hóa và doanh nghiệp.

KHẮC ĐUẬN

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

chức danh trưởng phòng cấp tỉnh, cấp ủy viên cấp huyện và tương đương. Khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn công tác; qua đó nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm. Mỗi năm Thái Bình có hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, an ninh, quốc phòng... Sau mỗi khóa học, các đồng chí đều phát huy kết quả học tập, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để khóa học đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, các giảng viên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về nội dung, chương trình và phương pháp truyền đạt để học viên chủ động học tập, nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, áp dụng những kiến thức đã học được vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban tổ chức lớp học phải hợp tác chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Chính trị tỉnh, đặc biệt là Học viện Chính trị khu vực I để quản lý lớp, điều hành tốt quá trình giảng dạy, học tập. Trưởng Chính trị tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Các học viên nêu cao tinh thần học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện và các quy định của tỉnh; phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, học tập, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 1/1/1945

Table with 6 columns: TT, Họ và tên Quê quán, Năm sinh, Năm từ trần, Thời gian hoạt động, Chức vụ. Row 1: Nguyễn Nhạ (Thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiên Hải), 1908, 1960, 1936, Cán bộ hoạt động cách mạng ở cơ sở Tổ trưởng Tổ nông dân cứu quốc (Nông hội đỏ). Năm 1947 là chi ủy viên.

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

COVID-19 infographic with text: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/9. Thế giới: Hơn 617,7 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Ca mắc Covid-19 mới tăng vọt lên 3.177 ca. Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19.